

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการในปี



2566

บทนำ

การมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสในการดำเนินงานตามภารกิจ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการสร้างความร่วมมือ ในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการร่วมกันประเมินติดตามผลการดำเนินงาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในด้านความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ปี 2566 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม จนถึงมีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีกิจกรรมโครงการทั้งที่เป็นโครงการใหม่ และเป็นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการที่มีการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและเป็นการดำเนินงานโครงการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ



โครงการและกิจกรรมการเปิด โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมี
ส่วนร่วม

ตอบสนอง
ความต้องการ

ติดตาม
ภารกิจ



เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์

Participation



มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณสุกัญญาดา รัตนกุลชัยวัฒน์ และ คุณเพ็ญจันทร์ เมตุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ อีกทั้งยังมีผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อีกด้วย

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

1. การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ด้านภาษาอาหรับ และด้านการฝึกปฏิบัติ
2. การส่งเสริม และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกิดความพร้อมในการศึกษา

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้นำศาสนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและเป็นสักขีพยานในการทำความร่วมมือในครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนร่วม

สำหรับการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ทำให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล และตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลเอกชน ในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยได้มีการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอาหรับเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยจาก ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการต่อตลาดการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 100,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 50,000 บาทต่อปี จำนวน 10 ทุน โดยนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 สัปดาห์ รวม 120 ชั่วโมง)

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ทางคณะได้มีการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือ ในด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การปฏิบัติตนของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของการบริการ ด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักศาสนา การเสริมทักษะด้านภาษาอาหรับที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองพร้อม เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 7 - 19 ธันวาคม 2565

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม



ชมรมภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์นัสรี พิทักษ์สูงสันต์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้นำนักศึกษาไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 ณ Universiti Kuala Lumpur (UniKL MIIT) และ University of Malaya ณ ประเทศมาเลเซีย

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

1. การพัฒนาทักษะการใช้ด้านภาษามลายู และภาษาอังกฤษ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์นัสรี พิทักษ์สุขสันต์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้นำนักศึกษาไปทัศนศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อเรียนรู้ พัฒนา ทักษะภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Universiti Kuala Lumpur (UniKL MIIT) และ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการเข้าศึกษาดูงาน นักศึกษามีการเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สามารถเรียนรู้ศิลป วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งได้นำโอกาสนี้ ไปแลกเปลี่ยนความคิด สร้างความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานแถลงข่าว และแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมืองในวันครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Participation



ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ผศ.ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงาน อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมรับฟังรับข้อเสนอแนะในการบริหารงานจากผู้ร่วมงาน ซึ่งจะนำไปพัฒนาตามหลักการบริหารงานและขับเคลื่อนการจัดการจัดการศึกษาต่อไป

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แถลงการดำเนินงานในระยะ 18 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงประเด็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในภาครัฐและเอกชน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 120 คน โดยมาจากกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสื่อมวลชนทุกแขนง

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการจัดงานแถลงข่าว และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเวทีในการเสนอประเด็นข้อเสนอแนะและการร่วมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยได้มีการเสนอเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาและเสนอความต้องการของชุมชนในการนำนวัตกรรมไปพัฒนากลุ่มชุมชนให้มีคุณภาพในการผลิตผลงาน พัฒนางานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผลจากการรับข้อเสนอและการนำข้อประเด็นเสนอแนะจากกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการภายใน โดยมีแบ่งประเด็นการพัฒนาดังนี้

1. การเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานภายใน ในการนำงานวิจัย นวัตกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ โดยมีให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย และถือปัญหาของชุมชนเป็นหลักในการเข้าไปแก้ไข

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

การเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส

Participation



เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาคัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาคัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายพงศ์เพชร มากเทื้อ นายอำเภอสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาคัย ดร.วิริยะ แท้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอ
สุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี
งบประมาณ 2565 โดยทำการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนในจังหวัดนครราชสีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับชุมชน

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยนครราชสีมาราชชนครินทร์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดเวทีเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้าน โดยมีเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 30 คน โดยการประชุมได้มีการหารือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่ โดยทำการ
สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนในจังหวัดนครราชสีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตลอดจนสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับชุมชน

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสภาพพื้นที่ ความต้องการในการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปสร้างอาชีพให้เกิด
ความยั่งยืนในการสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการนำนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงเป้า

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผลการจากร่วมระดมความคิดเห็นและการวิเคราะห์ความคิดเห็น 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนครราชสีมาราชชนครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมได้นำผลการประชุมไปจัดทำแผนการดำเนินงานในการเดินทาง แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการนำนวัตกรรมของ
อาจารย์ และนักศึกษา ไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ เช่น งานวิจัยทางการแปรรูป
อาหาร และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานตลาดนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมบุหงาต้นหยง อาคารเรียนรวม ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากจัดหางานจังหวัดนราธิวาส และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเข้าร่วมจัดงานดังกล่าว

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานตลาดนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงบริการของรัฐ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสฝึกปฏิบัติอาชีพที่ตนเองสนใจ และได้รับทราบถึงแนวโน้มของตลาดแรงงาน ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่ อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มีความเข้าใจและสามารถสร้างโอกาสทางเลือกอาชีพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม กว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการจัดงานตลาดนัดพบแรงงานฯ ผู้ว่างงานมีความเข้าใจและสามารถสร้างโอกาสในการเลือกอาชีพได้อย่างมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ว่างงานสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพตรงตามประสงค์

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในแต่สายอาชีพ เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับบัณฑิตจบใหม่ และผู้ว่างงานที่เป็นศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลตลาดแรงงานที่ต้องการต่อไป

เมื่อวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมฝึกสหกิจศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และ MOU



เมื่อวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี บุญภิรมย์รองอธิการบดี และ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา นอกจากนี้ได้เข้าศึกษา ดูงานและประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการทำความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอราคา (AICAT) ของประเทศอิสราเอล ด้านวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ เขตอราคา ณ ประเทศอิสราเอล

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดงานตลาดนัดพบแรงงานย่อยและบริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงบริการของรัฐ ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสฝึกปฏิบัติอาชีพที่ตนเองสนใจ และได้รับทราบถึงแนวโน้มของตลาดแรงงาน ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่ อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มีความเข้าใจและสามารถสร้างโอกาสทางเลือกอาชีพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม กว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการจัดงานตลาดนัดพบแรงงานฯ ผู้ว่างงานมีความเข้าใจและสามารถสร้างโอกาสในการเลือกอาชีพได้อย่างมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ว่างงานสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพตรงตามประสงค์

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในแต่สายอาชีพ เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับบัณฑิตจบใหม่ และผู้ว่างงานที่เป็นศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลตลาดแรงงานที่ต้องการต่อไป

เมื่อวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)



เมื่อวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดินศึกษาดูงานด้านวิชาการและงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ณ Kansai Medical University ประเทศญี่ปุ่น ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมในเกิดการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาล ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมหารือและทำความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ในการขยายโอกาสด้านงานวิจัย ทางด้านการแพทย์และพยาบาล

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการเข้าประชุมและร่วมลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีข้อตกลงในการพัฒนานักศึกษาโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาอาจารย์ โดยให้อาจารย์สามารถไปพัฒนาคุณวุฒิด้านการแพทย์ ณ Kansai Medical .

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการทำความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีโอกาสได้ส่งอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาต่อและสามารถนำวิชาการทางการแพทย์และพยาบาลจากสถาบันการศึกษา KANSAI MEDICAL มาร่วมพัฒนาการศึกษาและปรับใช้ในการวางแผนทางการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น